



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการในรูปแบบ “กลไกประชารัฐ”</p> <p>การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ “กลไกประชารัฐ” ทำให้เราต้องกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ ๓๓ ด้าน บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ล้วนเป็นความรู้และควรตระหนัก เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข บางเรื่อง ที่ใกล้ตัว จึงอยากให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกัน คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ ถูกโกงสิทธิ์ และรักษาสิทธิ์ของตนเอง ที่สำคัญคือไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง เพราะสังคมประชาธิปไตย เราทุกคนนั้นมีเสรีภาพ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รัฐบาลมีความมุ่งหมายที่จะดูแลทุกพื้นที่ ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกประเด็นปัญหานี้ขึ้นนอกระบบของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากปัญหานี้ ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ก็จะเป็นเหมือนมะเร็งเรื้อรัง ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศไม่มีวันสิ้นสุด</p> <p>ทั้งนี้ รัฐบาลโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ได้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล ที่เอาัดเอาเปรียบประชาชนผู้ด้อยโอกาส สามารถไกล่เกลี่ย ส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน ราว ๑๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดินมากกว่า ๑๑,๗๐๐ ฉบับ พื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๐๐๐ ไร่ โดยขณะนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่ยังประสบปัญหาในลักษณะนี้อยู่ สามารถโทรสายด่วน ๑๑๕๕ แจ้งปัญหาได้ตลอดเวลา</p>	สน.บพ. สน.ปท.
๒	<p>การสร้างความยั่งยืนให้กับการประมงของไทย</p> <p>การทำประมงของไทยในอดีต มีการใช้เครื่องมือทำลายล้างมากมายและรุนแรง ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงทำให้ต้องออกเรือไกลขึ้นกว่าจะหาปลาได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของลูกเรือไม่ดี เกิดปัญหาการใช้แรงงานบังคับและค้ำมนุษย์ ประกอบกับกฎกติกาที่มีอยู่มีความล้าสมัย ทั้ง พ.ร.บ. ประมง (พ.ศ. ๒๕๕๐) และ พ.ร.บ. เรือไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑)</p>	สน.สก. สน.มน. สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ไม่เป็นสากลจนเกิดปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และปัญหาค้ามนุษย์ตามมา ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปประเทศอื่น ๆ ได้เนื่องจากเขาต้องการรับซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หมายถึง มีที่มาที่ไป ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ แม้ว่าประเทศไทยจะได้ชื่อว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติก็ตาม หากไม่มีการบริหารจัดการ หรือไม่รักษาสมดุล หรือใช้อย่างไม่ยั้งคิด ไม่ทดแทน ไม่ให้ออกาสฟื้นฟู สุดท้ายจะประสบกับปัญหาความขาดแคลน</p> <p>รัฐบาลได้ดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า ๓ ปีเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการทำประมงของไทยในอดีต โดยยึดหลักแก้ปัญหาด้วยการทำประมงที่ยั่งยืน ส่งผลดีต่อรุ่นลูก รุ่นหลาน ให้มีรายได้ โดยต้องเคารพกติกาสากล ด้วยการรักษาความสมดุล ๓ ส่วน คือ เรือจับปลา คนจับปลา และการทำการประมง ที่มีกฎกติการองรับ โดยกำหนดกรอบการทำงานออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการกองเรือ ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และด้านแรงงานภาคประมง ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องชาวประมง จนนำมาสู่การจัดสรรวันทำการประมง ตามตารางที่กำหนด แยกตามกลุ่มสัตว์น้ำและเครื่องมือประมง โดยมีการออกใบอนุญาตทำการประมงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ</p> <p>ผลจากการดำเนินการที่ผ่านมา ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เห็นได้จากการบันทึกการทำประมงของชาวประมงพาณิชย์ (logbook) ในปี ๒๕๖๑ ที่มีปริมาณการจับสัตว์น้ำได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน อีกทั้งเสียงสะท้อนจากชาวประมงพื้นบ้านและเครือข่ายสมาชิกชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย จากผลการดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประมงปรับเพิ่มวันทำการประมงประจำปีการประมง ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๒ สำหรับเรือประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน อันเป็นผลสัมฤทธิ์จากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ทำให้ท้องทะเลไทยมีความยั่งยืน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้กับภาคการประมงของไทย</p>	
๓	<p>การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ</p> <p>ความเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น ควบคุมได้ยาก แต่สามารถบรรเทาผลกระทบได้ หากมีการเตรียมและการสร้างการรับรู้ที่ดี ซึ่งในขณะนี้ พายุไซклонร้อนปาบิก กำลังเข้าสู่ทะเลอ่าวไทยและขึ้นฝั่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของไทยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้น จนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่และทะเลมีคลื่นสูง</p>	สน.อส. สน.มน.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>โดยจังหวัดทางภาคใต้ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ได้รับผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนให้เตรียมการในทุกด้านล่วงหน้า โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เตรียมการเผชิญเหตุ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการรับมือ ป้องกัน และแก้ไข และฟื้นฟู ปัญหา ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ทั้งอาหาร เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ชุดเคลื่อนที่เร็ว รถและเรือกู้ภัย ระบบไฟฟ้าสำรองและการสื่อสาร ที่ต้องมีความพร้อม ตลอดจนเตรียมแผนการเผชิญเหตุ แผนอพยพ และแผนการฟื้นฟูภายหลังการเกิดเหตุให้ครอบคลุม รวดเร็วทั้งระบบ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบริหารจัดการภัยธรรมชาติในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยปลอดภัย</p>	

งานการประชุม
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม